



## บาปบุญคุณโทษ : กัศนคติ และ แนวทางการต่อต้านคอร์รัปชัน

### กัศนคติที่เปลี่ยนไป

เมื่อสภาพแวดล้อมทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ นานา ความรู้สึกความคิดอ่านและมุมมองของคนในสังคมไทยย่อมแปรผันตามไปด้วย ข่าวดังในหน้าหนังสือพิมพ์สองเรื่องที่น่ามาเสนอต่อไปนี้สะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

ก. (จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ เมื่อ 16 กันยายน พ.ศ. 2555) สำนักวิจัยเอแบคโพล ได้ทำวิจัยเชิงสำรวจเรื่อง แนวโน้มทัศนคติอันดีร้ายของสาธารณชนคนไทยว่าด้วยการยอมรับรัฐบาลทุจริตคอร์รัปชัน แต่ขอให้ตนเองได้ประโยชน์ด้วย และการโกหกเพื่อเอาตัวรอด กรณีศึกษาตัวอย่าง ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปใน 17 จังหวัดทั่วประเทศ โดยผลสำรวจพบว่าประชาชนคนไทยไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชน-กลุ่มนักเรียน นักศึกษา-พนักงานบริษัทเอกชน-พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือแม้แต่กลุ่มข้าราชการ พบว่าส่วนใหญ่คือเลือกร้อยละ 60 มีแนวโน้มยอมรับได้ถ้ารัฐบาลทุจริตคอร์รัปชัน แต่ขอให้ตนเองได้ประโยชน์ด้วย เพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 63.4 ในเดือนมิถุนายนมาอยู่ที่ร้อยละ 65.8 ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ในขณะที่ร้อยละ 34.2 ไม่ยอมรับ

ข. (จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เมื่อ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555) นายวุฒินันท์ กันทะเตียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา หนึ่งในคณะนักวิจัยผลงานวิจัยดีเด่น เรื่อง “หลักกรรมทางพระพุทธศาสนา ในวิถีชีวิตของสังคมไทย” กล่าวว่าได้ทำการสุ่มสำรวจความเห็นจากพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ 1,110 คน พบว่าร้อยละ 90.2 ยังมีความเชื่อเรื่องกรรมดีกรรมชั่ว ขณะที่ร้อยละ 66.5 เชื่อว่า “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว” ส่วนร้อยละ 18.2 เชื่อว่า “ทำดีได้ดีมีที่ไหน ทำชั่วได้ดีมีถมไป” และเมื่อถามถึงเรื่องการตัดกรรม หรือการทำให้กรรมในอดีตหมดไปนั้น พบว่าร้อยละ 51.4 ไม่เชื่อว่าเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ แต่ในขณะที่เดียวกันยังมีพุทธศาสนิกชนถึงร้อยละ 19 ที่มีความเชื่อเรื่องการตัดกรรม นอกจากนี้ที่น่าสนใจคือ จากผลการสำรวจพบว่ามีพุทธศาสนิกชนถึงร้อยละ 21.1 เชื่อว่าการทำชั่ว เช่น การทุจริต ฉ้อโกง หรือการคอร์รัปชัน สามารถลดทอนกรรมได้ด้วย การทำบุญบริจาคเงินให้ทาน เป็นต้น

\* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำ ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“ทัศนคติของประชาชนและพุทธศาสนิกชนก่อให้เกิดความวิตกกังวลใจอย่างมากว่า อย่างมากว่า ในอนาคตสังคมและประเทศไทยจะเดินไปในทิศทางใด ถ้าประชากรสัดส่วนจำนวนมากขึ้นเริ่มเห็นว่าเรื่องการโกงทุจริตคอร์รัปชัน เป็นเรื่องปกติ และการทำการทุจริต ฉ้อโกง หรือการคอร์รัปชันสามารถล้างได้ด้วยการทำบุญบริจาค

ทัศนคติของประชาชนและพุทธศาสนิกชนในสองข้างที่นำมาเสนอนี้ ก่อให้เกิดความวิตกกังวลใจอย่างมากว่า ในอนาคตสังคมและประเทศไทยจะเดินไปในทิศทางใด ถ้าประชากรสัดส่วนจำนวนมากขึ้นเริ่มเห็นว่าเรื่องการโกงทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติ และการทำการทุจริต ฉ้อโกง หรือการคอร์รัปชันสามารถล้างได้ด้วยการทำบุญบริจาคเช่นนี้ การทำงานของภาคประชาชนในการรณรงค์ต่อต้านโกงและร่วมตรวจสอบการคอร์รัปชันจะสูญเปล่าหรือไม่ ในอนาคตจำเป็นต้องหาหนทางออกมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นนำมาบังคับใช้หรือไม่ และมาตรการต่าง ๆ เหล่านี้จะใช้ได้ผลมากน้อยเพียงใด

**แนวทางการต่อต้านคอร์รัปชัน**

ในอดีตที่ผ่านมา แนวทางการต่อต้านการคอร์รัปชันมีหลายรูปแบบหลากหลายแนวทาง ไม่ว่าจะเริ่มจากการพยายามรณรงค์ปลูกจิตสำนึก การแก้ไขกฎหมาย การตั้งหน่วยงานองค์กรอิสระ เป็นต้น รวมถึงความพยายามล่าสุดที่จะเสนอแก้ไขกฎหมายให้ไม่มีการรอลงอาญา และไม่มีวันหมดอายุความสำหรับคดีที่หนักการเมือง ข้าราชการทุจริต คอร์รัปชัน เป็นต้น

ปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2554 คือการกำเนิด “ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของชาติ” (ภตช.) ก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือของภาคประชาชนหลากหลายองค์กร เป็นพลังอาสาแผ่นดินในฐานะพลเมืองอาสา โดยมีแนวทางการดำเนินการเพื่อช่วยกันเป็นหูเป็นตา ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

ผลประโยชน์ของชาติทุกภาคส่วน ปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เทียงธรรม โปร่งใส

ข่าวคราวล่าสุด นายประพนธ์ สุธีวงศ์ ประธานภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันของชาติ (ภตช.) ได้ออกจดหมายเปิดผนึก เรื่อง ขอทราบดีความดีและบรรทัดฐาน กรณีย ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดของผู้นำเนินรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 5 (นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา) ว่ามีความผิดฐานสมคบคิดกับพนักงานบริษัท อสมท. ยักยอกเงินโฆษณา 120 ล้านบาท ถึงนายวิชัย มาลินินท์ ประธานกรรมการบริษัท บีโอซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้พิจารณาถอดผังรายการของนายสรยุทธออก

นอกจากนั้น นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ส่งหนังสือเวียน เรื่องขอความร่วมมือองค์กรในตลาดทุนผนึกกำลังแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ถึงกรรมการผู้จัดการบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน และสมาคมที่เกี่ยวข้องเนื่องในตลาดทุนทุกแห่ง รวมทั้งทำสำเนาถึงกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ระมัดระวังการทำธุรกรรมกับบริษัทไร้สัม จำกัด โดยขอให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการทำธุรกิจร่วมกับบริษัทที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้แต่ละองค์กรไปพิจารณาตามความเหมาะสมว่าจะร่วมทำธุรกรรมกับบริษัทไร้สัมฯ อย่างไร จะถอดโฆษณาหรือยกเลิกการสนับสนุนรายการของบริษัทไร้สัมฯ หรือไม่

สิ่งที่เกิดขึ้นจากกรณีตัวอย่างนี้หากมองทางด้านบวก แสดงให้เห็นว่าสังคมไทยเริ่มตื่นตัวมากขึ้นในการต่อต้าน

การทุจริต ฉ้อโกง คอร์รัปชัน ที่เป็นมะเร็งร้ายบ่อนทำลายสังคมและเศรษฐกิจโดยภาพรวม และเริ่มมีการผลักดันภาคธุรกิจเพื่อสร้างเครือข่ายในการยกระดับการต่อสู้ขึ้นมาอย่างไกรก็ตาม เป็นเรื่องที่น่าจับตามองต่อไปว่ามาตรการแนวทางการดำเนินการเหล่านี้จะก่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้รวดเร็วและมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใดในอนาคต

## แนวทางมาตรการเสริม

การปรับเปลี่ยนทัศนคติความคิดความเชื่อของปัจเจกชนเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะส่งผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามมา ในที่นี้ผู้เขียนขอเสนอวิธีการสองวิธีเพื่อปรับแต่งความเชื่อทัศนคติของผู้คน<sup>1</sup> โดยพิจารณานักกุโลบายทางด้านศาสนาามาปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ความรุนแรงของการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

### 1. การเผยแพร่ตารางบุญบาป

ประการแรกในฐานะนักบุญซี อาจารย์ผู้สอนด้านบุญซี มองเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเปรียบคล้ายกับการทำความดีความชั่ว บุญบาปเทียบเคียงกับรายได้และค่าใช้จ่ายทางบุญซี มนุษย์ทุกคนย่อมกระทำทั้งความดีความชั่วเหมือนการดำเนินธุรกิจที่มีทั้งรายได้และค่าใช้จ่าย เพียงแต่ว่าค่าใช้จ่ายนำมาหักลบกับรายได้เพื่อคำนวณกำไร แต่บุญและบาปไม่อาจนำมาหักลบกันได้ตามหลักทางศาสนา

ระบบบุญซีมีหน้าที่จัดบันทึกเหตุการณ์ธรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมด ทว่าปัญหาในปัจจุบันคือบุญซีบุญบาปบันทึกอย่างไร บุญบาปมีหน่วยวัดเป็นอย่างไร การกระทำแต่ละอย่างมีระดับความเข้มข้นของความดีความชั่วอย่างไร ใครเป็นผู้จัดบันทึกบุญซีเหล่านี้ เมื่อไรจึงจะมีการชำระบุญซี มีการปิดบุญซีประจำปีเฉพาะบุญซีจริงหรือไม่ นี่คือการประเมินค่ามากมายซึ่งนักบุญซีสนใจการประยุกต์หลักธรรมเข้ากับหลักการบุญซีซึ่งพิจารณาคุณค่าตอบ เป็นการทำทนาย

นักบุญซีอย่างยิ่งทั้งในด้านแนวคิด และการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อตอบข้อสงสัยเหล่านี้ทั้งหมด

จากการสืบค้นคำว่าตารางบุญบาปใน google และโยงไปยัง <http://board.palungjit.com> ได้พบข้อมูล (ที่ยังมีแหล่งอ้างอิงโดยตรง) ดังนี้

“ผู้ใดสร้างสมบุญและบาป เมื่อหักลบกันแล้ว ถ้าจำนวนบาปมีมากกว่าจำนวนบุญในใจ คิดเป็นลัทธิตรีจตามตามกรรมแห่งตน ถ้าจำนวนบุญมากกว่าจำนวนบาป แต่ไม่ถึง 3,000 บุญจักได้เกิดเป็นมนุษย์อีก ถ้าจำนวนบุญมีมากกว่าบาปตั้งแต่ 3,000 บุญขึ้นไปจักได้เกิดเป็นเทพชั้นล่าง จำนวนบุญมากกว่า 10,000 บุญขึ้นไปจักได้เกิดเป็นเทพชั้นกลาง จำนวนบุญมากกว่า 15,000 บุญขึ้นไปจักได้เป็นเทพชั้นสูง หากจำนวนบุญครบ 100,000 บุญขึ้นไปจักได้เป็นเทพเจ้า ณ สุขาวดีแดนสุลลันต์ ส่วนผู้สร้างบุญนักจักตกนรกเวจิตตลอดกาล

ตารางเปรียบเทียบน้ำหนักบุญและบาปที่ลงมาเป็นตัวอย่าง ให้ผู้ปฏิบัติธรรมรู้จักชั่งน้ำหนักบาปบุญที่ตนสั่งสมส่วนมากผู้ปฏิบัติมักมองไม่เห็นข้อบกพร่องของตนที่ก่อเกิดบาปอกุศล คิดแต่จะได้บุญ ๆ กลายเป็นได้บาปติดตัวกันไปก็มี เช่นมาปฏิบัติสวดมนต์ แต่กลับมากะทบกระแทงทั้งกาย วาจา กับนักปฏิบัติธรรมด้วยกัน มาพูดคุยเรื่องราวไร้สาระ วิพากษ์วิจารณ์ผู้คน เหล่านี้เป็นต้น คะแนนบุญที่สะสมกลับติดลบไปเสียเช่นนี้ ให้พึงสังวรณกันทุกท่าน เมื่อรู้จักพิจารณาน้ำหนักบาปบุญ การปฏิบัติต่อไปจะได้มีสติ มีผลก้าวหน้า สั่งสมบุญบารมีให้เต็ม ไม่ให้ตก ๆ หล่น ๆ ดังเช่นที่เป็นอยู่กันทุกวันนี้ ตั้งใจจริง ทำจริง 3000 บุญ 800 กุศล เดียวเดียวก็เต็มชาติเดียวหลุดพ้น พบสุขแท้จริง มรรคพูนผลพร้อม พบกันที่สุขาวดีพุทธเกษตร”

จากนั้นมีตารางบุญบาปประกอบในด้านต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ในที่นี้ขอคัดลอกมาคร่า ๆ เพียงเฉพาะบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันดังนี้

1 ต้องย้ำเตือนให้ผู้อ่านทราบว่าสิ่งที่นำเสนอนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งท่านอาจเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรือจะร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในทางหนึ่งทางใดได้ทั้งสิ้น

การบำเพ็ญการลงโทษยุติธรรม	1 ครั้ง	0.7 บุญ
การบำเพ็ญการลงโทษไม่ยุติธรรม	1 ครั้ง	3 บาป
เสียภาษีครบถ้วน	1 ครั้ง	5 บุญ
หลีกเลี่ยงภาษี	1 ครั้ง	8 บาป
ไม่รับสินบนปฏิบัติตามหน้าที่	1 ครั้ง	8 บุญ
รับสินบนละเว้นหน้าที่	1 ครั้ง	10 บาป
บำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชน	1 ครั้ง	8 บุญ
ใช้อำนาจหน้าที่ข่มเหงประชาชน	1 ครั้ง	8 บาป
ตัดสินคดียุติธรรม	1 เรื่อง	8 บุญ
ตัดสินคดีไม่ยุติธรรม	1 เรื่อง	8 บาป
โยนความผิดให้ผู้อื่น	1 เรื่อง	100 บาป
ชื่อสัตย์ภักดีต่อชาติ	1 ชาติ	300 บุญ
ไม่ชื่อสัตย์ภักดีต่อชาติ	1 ชาติ	400 บาป
สละชีพเพื่อชาติ		1000 บุญ
ก่อมลาลจทำให้บ้านเมืองวุ่นวาย		1000 บาป

การหาต้นตอที่มาที่ไปของตารางบุญบาปอาจเป็นประเด็นแยกต่างหากเรื่องหนึ่ง (รวมทั้งประเด็นคำถามที่เกริ่นไปแล้วข้างต้น) ที่ยากต่อการพิสูจน์สืบทราบ แต่เมื่อคำนึงถึงผลพลอยได้หากมีการเผยแพร่ตารางบุญบาปที่วงกว้าง มีการถกเถียง ปูจฉา วิสัชนาในเรื่องนั้นอย่างแพร่หลาย ย่อมทำให้เกิดกระแสการตื่นตัว และอาจทำให้เกิดการเกรงกลัวละอายต่อบาปมากขึ้น เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องการละเว้นความชั่วได้บ้างไม่มากก็น้อย

**2. การจัดนิทรรศการพาท้องขุม** เปรอ ในไตรภูมิ<sup>2</sup> กล่าวไว้ว่า นรกเป็นดินแดนหนึ่งซึ่งอยู่ใต้ขุมทวีปหรือมนุษย์โลกลงไป และมีแปดชั้นหรือชั้นเรียกว่า “ขุม” สำหรับลงทัณฑ์ต่างๆ แก่สัตว์บาปที่ไปเกิด บม กอบไปด้วยมหานรก 8 ขุม ยมโลกนรก 320 ขุม อยู่รอบ 4 ทิศๆ ละ 10 ของมหานรก

แต่ละขุม) และอุสสทนรก 128 ขุม (อยู่รอบๆ 4 ทิศ ละ 4 ของมหานรกแต่ละขุม) เมื่อลงนรกไปจะมีบ่อน้ำคือ ส่องดูกรรมที่ตนได้กระทำไว้ และผู้คุมกฎเหล่านั้นจะพาไป ณ ขุมนรกต่างๆ

ตัวอย่างนรกขุมใหญ่ขุมที่หนึ่ง กล่าวถึงและเกี่ยวข้องกับ ผู้กระทำการทุจริต ยักยอก ฉ้อโกง ได้แก่ **สัตยชีวนรก** (“นรกแห่งการเกิดอีกหน”) นรกขุมนี้มีสิ่งทำจากเหล็กร้อน กั้นรอบด้าน มองไปไม่เห็นขอบ เป็นอาณาเขตไพศาลยิ่งนัก และทั่วบริเวณมีไฟลุกโชนหาที่ดับวันไม่ได้เลย ในไฟนรกนี้ ปรากฏอาวุธต่างๆ เช่น หอก ดาบ มีด สัตว์ในขุมนี้จะวิ่งพล่านอยู่บนไฟรูดค้ำก้นลง เมื่อวิ่งแล้วก็กระทบกับอาวุธเหล่านั้นได้รับบาดเจ็บปีนนักหนา เมื่อถึงแก่ชีวิตก็ตีหรืออวัยวะขาดไปติดร่างกายจะกลับมามีฟลามาสมสมบูรณ์อีกครั้ง เพื่อให้รับโทษในขุมนี้จนกว่าจะสิ้นโทษ สัตว์นรกในขุมนี้ต้องไปก่อเป็นเวลาสี่พันห้าร้อยล้าน (4,500,000,000) ปีมนุษย์ หรือเทียบเท่าเวลาห้าร้อยปีนรก

เหตุที่ทำให้ไปตกในนรกใหญ่ขุมนี้ คือ บาป หรือ กตกรรมที่สัตว์นรกเหล่านั้นกระทำไว้ เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ คือ ได้ฆ่าสัตว์ ทรมานสัตว์ ให้ได้รับทุกขเวทนา ด้วยตนเอง อย่าง มอบอาวุธให้คนอื่นทำแทนตนบ้าง เป็นโจรปล้นฆ่า เจ้าทรัพย์บ้าง บางคนเป็นข้าราชการมีตำแหน่งใหญ่โต แต่ขาดความยุติธรรม กดขี่ข่มเหงชาวบ้าน ใช้หน้าที่โดยมิชอบ โกงเอาเรือกสวนไร่นาของชาวบ้านบ้าง หรือตลอดจนถึง โกงที่ดินวัด หรือกลั่นแกล้งสั่งย้ายข้าราชการผู้น้อยโดยไม่เป็นธรรม ทำให้ผู้อื่นพลัดพรากจากที่อยู่ที่ทำกิน บาปกรรมเหล่านี้เป็นต้นที่ส่งผลให้เขาต้องไปตกนรกใน สัตยชีวนรก

สำหรับผู้ที่สนใจเรื่องนี้เพิ่มเติม แนะนำให้หาอ่าน จากพระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๘ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ เนมิราชชาดก<sup>3</sup> ผู้เขียนเสนอว่า

2 สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี เล่ม 1. (2542). กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร. และ สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี เล่ม 2. (2542). กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร  
 3 <http://www.dhammadownload.com/atitaka/s.php?B=28&A=3442&Z=3860>

ควรมีการจัดระเบียบหมวดหมู่เรื่องนรกภูมิ เรื่องความผิดฐานต่าง ๆ และสถานที่ที่ลงทัณฑ์เหล่านี้ให้ง่ายต่อการเข้าใจ พร้อมทั้งจัดให้มีนิทรรศการสัญจรไปตามที่ต่าง ๆ (อาจจะจัดที่รัฐสภา ทำเนียบรัฐบาล หน้าห้องรัฐมนตรีทุกกระทรวงเป็นลำดับแรกก่อน) เพื่อแสดงถึงเรื่องเกี่ยวกับนรกภูมิต่าง ๆ มีภาพวาดและรายละเอียดประกอบโดยเฉพะอย่างยิ่ง นรกสำหรับผู้กระทำการทุจริต คอร์รัปชันที่ต้องไปชดใช้กรรมอย่างสาสม เหล่านี้น่าจะเป็นมาตรการเสริมส่งผลทำให้เกิดความเกรงกลัวในหมู่เยาวชน คนทั่วไป ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่ในแวดวงธุรกิจเอกชนและภาครัฐได้เป็นอย่างดี

เรื่องบาปบุญคุณโทษ เรื่องนรกสวรรค์ เป็นเรื่องที่พิสูจน์จับต้องทางวิทยาศาสตร์ได้ลำบาก เมื่อคนในสังคมไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ ซึ่งส่งผลทำให้ไม่เชื่อเรื่องกรรมดี

กรรมชั่ว การเวียนว่ายตายเกิดไปด้วย เมื่อไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษ สังคมจึงไม่มีมาตรฐานทางศีลธรรมที่คนยำเกรง ดังนั้นการแก้ไขที่จำเป็นเร่งด่วนคือต้องปรับเปลี่ยนความเชื่อ ความศรัทธาและทัศนคติของสังคมและเยาวชนระดับจิตสำนึกร่วมของผู้คนในเรื่องศีลธรรม เรื่องความดีความชั่วที่เป็นหลักสากลธรรมชาติ ด้วยการทำให้คนมีสัมมาทิฐิเป็นเบื้องต้นก่อนเช่นนี้ เรื่องจะเอาธรรมชั้เคลื่อนกลไกการต่อต้านคอร์รัปชัน สวรรค์โลก ประกันสำคัญที่ยั่งยืนให้กับแนวทางต่าง ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นมาเป็นรูปธรรมเพื่อการต่อต้านการทุจริต ฉ้อโกง คอร์รัปชันที่ระบอบไปทั่วทุกวงการในประเทศไทยได้ทั้งหมดก็กล่าวมานี้เพื่ออนาคตที่ติงามของลูกหลานคนไทยเราสืบไป

JAP

Download จาก: วารสาร